

GÓP Ý VÀO DỰ THẢO...

(Tiếp theo trang 1)

dự thảo Báo cáo chính trị. Đi sâu phân tích những vấn đề cụ thể, các đại biểu cho rằng dự thảo Báo cáo cần làm rõ và bổ sung những đánh giá về tác động của dịch Covid-19 gây ra và dự báo ảnh hưởng, từ đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu cụ thể; bổ sung thêm nội dung về đào tạo, đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao cho Khu kinh tế Thái Bình; bổ sung thêm tỷ lệ cơ cấu kinh tế cụ thể ở các lĩnh vực để có các giải pháp phát triển; trong chiến lược phát triển kinh tế biển cần đề cập đến phát triển thêm cảng biển Thái Bình

trong tương lai. Bên cạnh đó, một số ý kiến đề nghị cần bổ sung thêm các giải pháp cụ thể nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Cụ thể là tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đề cao vai trò của tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên...

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đã tổ

chức trao tặng 42 triệu đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

* Tại hội nghị của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, các ý kiến cho rằng dự thảo Báo cáo chính trị được chuẩn bị công phu, chu đáo. Phần đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ qua đã tổng kết khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Nhiều ý kiến đề nghị bổ sung các hoạt động, số liệu để làm rõ hơn vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường; công tác bình đẳng giới trong các lĩnh vực; công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Trong phần nhiệm vụ và các giải pháp, cần nghiên cứu bổ sung giải pháp ứng phó với

dịch bệnh, thiên tai; giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ nữ các cấp, đặc biệt là cán bộ nữ chủ chốt các ngành, địa phương. Một số đại biểu góp ý vào các lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh đồng thời đề nghị chỉnh sửa một số câu từ, số liệu cho chặt chẽ, sát thực tế.

Cũng trong sáng ngày 24/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

* Tại hội nghị của Hội Cựu chiến binh tỉnh, các đại biểu tham gia góp ý vào các nội dung: chủ đề Đại hội, bố cục, văn phong và một số từ ngữ sử

dụng trong dự thảo Báo cáo; phần đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua trên các lĩnh vực; việc xây dựng và phát triển các khu công nghiệp và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với việc bảo vệ môi trường, xử lý rác thải sinh hoạt khu vực nông thôn hiện nay; công tác xây dựng Đảng, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội; đánh giá các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trên lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và các đoàn thể...

Các ý kiến góp ý sẽ được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổng hợp, báo cáo Tiểu ban Văn kiện.

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN VŨ THƯ...

(Tiếp theo trang 1)

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vũ Thư vừa tổ chức trao 470 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu

trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Mỗi suất quà trị giá trên 160.000 đồng được trao cho 470 hộ nghèo, cận nghèo và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Toàn bộ số quà

này do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vũ Thư kêu gọi Công ty Cổ phần Đầu tư Bảo Ngọc Uyên (Hà Nội) và các mạnh thường quân là con em quê hương Vũ Thư ủng hộ. Đây là nguồn động viên giúp các hộ nghèo, cận nghèo và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn với một số khoản hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vũ Thư đã huy động Hội viên tham gia đóng góp, ủng hộ trên 200 triệu đồng, gần 10.000 chiếc khẩu trang và nhiều thiết bị, vật tư y tế, lương thực, thực phẩm khác hỗ trợ cho hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 của huyện và các địa phương.

Nhân dân đồng tình với chỉ đạo xử lý vụ án Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương và đồng phạm

Ngày 25/4, Ban Chỉ đạo 1593 tỉnh Thái Bình ra thông cáo báo chí về kết quả đấu tranh, xử lý ban đầu đối với ổ nhóm tội phạm do Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương cầm đầu. Sau khi thông cáo báo chí được đăng tải đã cung cấp thông tin chính thống về kết quả đấu tranh, xử lý ban đầu đối với ổ nhóm tội phạm này, qua đó giúp các cơ quan báo chí và nhân dân có cái nhìn tổng thể về bản chất vụ việc. Từ đây cũng đã làm rõ âm mưu của các thế lực thù địch, đối tượng cơ hội chính trị lợi dụng vụ việc này đưa thông tin xuyên tạc, bóp méo sự thật, làm ảnh hưởng đến quá trình điều tra, xử lý của cơ quan chức năng cũng như uy tín của các đồng chí lãnh đạo. Phóng viên Báo Thái Bình ghi nhận ý kiến của nhân dân xung quanh vấn đề này.



Lực lượng công an thi hành lệnh khám nhà Nguyễn Xuân Đường.

Ông Trần Văn Hải, xã Vũ Tiến (Vũ Thư) cho biết: Xung quanh vụ án Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương và đồng phạm có rất nhiều thông tin. Bên cạnh các cơ quan báo chí chính thống và một số kênh thông tin trong nước đưa tin chính xác, kịp thời thì cũng có một số báo và trang mạng xã hội đưa nhiều thông tin chưa được kiểm chứng, suy diễn về vụ việc; thậm chí có những thông tin giật gân, xuyên tạc, bóp méo sự thật. Không chỉ có vậy, trên mạng xã hội còn xuất hiện nhiều thông tin vu khống, mang tính chất phá hoại của các thế lực thù địch, đối tượng

cơ hội chính trị, gây dư luận không đúng và gây hiểu lầm, tâm lý hoang mang trong một bộ phận nhân dân. Do đó, bản thân tôi rất tán thành với nội dung thông cáo báo chí cũng như quan điểm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 1593 tỉnh. Từ thông tin chính thống này đã giải tỏa bản khoăn, thắc mắc của nhiều người. Trước đó, khi tiếp xúc với những thông tin trên mạng xã hội về vụ việc này, nhiều người đã hiểu chưa đúng, thậm chí là sai lệch về bản chất vụ việc. Tuy nhiên, từ thông cáo báo

chí cho thấy Đường, Dương đã "nằm trong tâm ngắm" của cơ quan chức năng từ nhiều năm trước, bằng chứng là từ năm 2010 đến nay lực lượng công an đã xử lý đối với 20 vụ, 12 đối tượng có mối quan hệ với Đường, Dương.

Anh Trần Xuân Dương, công nhân Công ty MXP cho biết: Những ngày qua tôi luôn theo dõi thông tin về vụ án do Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương cầm đầu qua báo chí và mạng xã hội. Trong khi các cơ quan báo chí chính thống

đưa tin chính xác, kịp thời về việc khởi tố 3 vụ án, phục hồi điều tra 1 vụ án và bắt 11 bị can trong các vụ án liên quan đến vợ chồng Đường, Dương thì một số trang mạng xã hội lại đăng tải những bài viết rất "nóng" nhưng lại chưa đầy đủ, không chính xác về vụ đánh người tại Công an phường Trần Lãm năm 2014 hay vụ đập phá Công ty Lâm Quyết, biến bị hại thành bị cáo... Tuy nhiên, sau khi đọc thông cáo báo chí của Ban Chỉ đạo 1593 tỉnh đăng trên Báo Thái Bình điện tử ngày

25/4, tôi đã thấy rõ bản chất của hai vụ việc trên, qua đó giải tỏa được bản khoăn của mình.

Theo ông Phạm Ngọc Lâm, tổ 21, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình: Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đồng thời thường xuyên quan tâm đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Gần đây, vụ việc hai đối tượng Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương và đồng phạm bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam được dư luận hết sức quan tâm. Tôi đánh giá cao việc đưa các vụ án do Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương thực hiện vào diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 1593 tỉnh với yêu cầu các ngành chức năng phải làm triệt để, khẩn trương nhưng phải thận trọng, bảo đảm việc tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật. Việc đấu tranh, triệt phá ổ nhóm tội phạm do Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương cầm đầu là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng nỗ lực của cơ quan chức năng, sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. Tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, của Ban Chỉ đạo 1593 tỉnh, vụ án Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương và đồng phạm sẽ được xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật, giữ vững niềm tin trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

QUYNH LƯU

P.V

THỰC HIỆN CÔNG ĐIỆN SỐ 480...

(Tiếp theo trang 1)

binh thường; vì vậy, nhu cầu giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sẽ gia tăng cao hơn nhiều so với thời gian giãn cách xã hội, mật độ phương tiện giao thông, tần suất của hoạt động vận tải cũng tăng lên. Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (từ 30/4 đến hết ngày 3/5/2020), đặc biệt là tiếp tục bảo đảm thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống đại dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1803/UBND-KTGT ngày 17/4/2020 và thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Ban An toàn giao thông tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thái Bình, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để nâng cao ý thức của người dân, không lái xe khi đã uống rượu bia, sử dụng chất ma túy; không lái xe vượt quá tốc độ; không sử dụng điện thoại khi lái xe; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện; các biện pháp hạn chế tai nạn xe ô tô, mô tô, xe gắn máy.

2. Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh theo Công điện số 09/CD-UBND ngày 23/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, tập trung kiểm tra, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông như vi phạm về nồng độ cồn, ma túy; chạy quá tốc độ quy định, vi phạm tín hiệu giao thông; sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện cơ giới; chở quá số người quy định; dừng, đỗ không đúng nơi quy định; không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy.

3. Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân huyện Đông Hưng có phương án tổ chức, phân luồng giao thông trên tuyến quốc lộ 10, đoạn qua các xã Đông Xuân, Đông Động, Đông Các, thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng; bố trí lực lượng kịp thời giải tỏa khi xảy ra tai nạn, ùn tắc giao thông, không để ùn tắc kéo dài.

4. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 08/3/2017, Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 25/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh và tiếp tục thông báo số điện thoại đường dây nóng về vận tải và bảo đảm an toàn giao thông trên phương tiện thông tin đại chúng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của cơ quan, đơn vị và người dân về an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ; đồng thời chỉ đạo, phối hợp các cơ quan chức năng liên quan để giải quyết, khắc phục kịp thời các sự cố về giao thông.

5. Giao Ban An toàn giao thông tỉnh tổng hợp, báo cáo tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2020 về Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ủy ban nhân dân tỉnh trước 15 giờ ngày 3/5/2020.

Nhận Công văn này, yêu cầu các sở, ngành, các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện.

THÁI BÌNH QUYẾT LIỆT...

(Tiếp theo trang 1)

Tính đến 16 giờ 30 phút ngày 26/4, tổng số mẫu đã xét nghiệm Covid-19 trên địa bàn tỉnh là 2.840 mẫu, trong đó 884 mẫu xét nghiệm tại Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương và 1.956 mẫu thực hiện tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 24 giờ qua, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã thực hiện xét nghiệm 41 mẫu bệnh phẩm của những người từ nước ngoài về và người có triệu chứng của dịch bệnh. 41/41 mẫu đều có kết quả âm tính với Covid-19.

* Tính đến 17 giờ ngày 26/4, khu cách ly tập trung của tỉnh tại Trung đoàn 568 và Trường Đại học Thái Bình có 160 trường hợp đang cách ly tập trung; trong đó, Trung đoàn 568 có 153 trường hợp, Trường Đại học Thái Bình có 7 trường hợp. Từ ngày 23/4 đến ngày 26/4, Trung đoàn 568 có 6 trường hợp có biểu hiện nghi nhiễm Covid-19 và 1 trường hợp bị bệnh khác được chuyển lên cơ sở y tế tuyến trên theo dõi, điều trị, trong đó có 1 trường hợp được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh vào ngày 26/4. Hiện tại, số công dân đang cách ly tại hai khu cách ly tập trung của tỉnh được giám sát y tế chặt chẽ, có sức khỏe ổn định. Các hoạt động cách ly đã đi vào ổn định, không có trường hợp trốn khu cách ly. 100% người cách ly hài lòng, tin tưởng vào sự phục vụ, chăm sóc y tế, hậu cần tại các khu cách ly.

PHỔ BIẾN GIẢI DỤC PHÁP LUẬT PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ Sở Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

Một số điểm mới của Luật Tố cáo năm 2018

Luật Tố cáo năm 2018 được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2018 thay thế Luật Tố cáo năm 2011. Luật có 9 chương và 67 điều, so với Luật Tố cáo năm 2011 thì Luật Tố cáo năm 2018 được cho là có nhiều điểm mới đáng chú ý.

Những điểm mới của Luật Tố cáo năm 2018 gồm:

1. Bổ sung quy định về tố cáo năng lực:

Tiếp nhận, xử lý đối với tố cáo năng lực là nội dung mới được bổ sung tại Luật Tố cáo năm 2018. Điều 25 quy định:

- Không xử lý đối với tố cáo không rõ họ tên, địa chỉ của người tố cáo hoặc qua kiểm tra, xác minh không xác định được người tố cáo hoặc người tố cáo sử dụng họ tên của người khác để tố cáo hoặc thông tin có nội

dung tố cáo được phản ánh bằng đơn tố cáo.

Tiếp nhận, thanh tra, kiểm tra đối với tố cáo thuộc trường hợp nêu trên nhưng có nội dung rõ ràng về người có hành vi vi phạm pháp luật, có tài liệu, chứng cứ cụ thể về hành vi vi phạm pháp luật và có cơ sở để thẩm tra, xác minh.

2. Rút gọn trình tự giải quyết tố cáo:

Tại Điều 28, Luật Tố cáo năm 2018, trình tự giải quyết tố cáo được rút gọn lại chỉ còn 4 bước thay vì 5 bước như quy định trước đây.

4 bước này bao gồm: thụ lý tố cáo, xác minh nội dung tố cáo, kết luận nội dung tố cáo, xử lý kết luận nội dung tố cáo của người giải quyết tố cáo; bỏ bước công khai kết luận nội dung tố

cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm tố cáo của Luật Tố cáo năm 2011.

3. Rút ngắn thời gian giải quyết tố cáo:

Luật Tố cáo năm 2018 quy định thời hạn giải quyết tố cáo là không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý tố cáo, trường hợp vụ việc phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo một lần nhưng không quá 30 ngày, đặc biệt phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo hai lần, mỗi lần không quá 30 ngày (Điều 30).

Trong khi đó Luật Tố cáo năm 2011 quy định thời hạn này là 60 ngày, vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết là 90 ngày kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo.

4. Cho phép rút tố cáo:

Đây cũng là nội dung mới được đưa vào Luật Tố cáo năm

2018, Luật Tố cáo năm 2011 không quy định về nội dung này.

Theo đó, Điều 33, Luật mới chỉ rõ: Người tố cáo có quyền rút toàn bộ nội dung tố cáo hoặc một phần nội dung tố cáo trước khi người giải quyết tố cáo ra kết luận nội dung tố cáo. Việc rút tố cáo phải được thực hiện bằng văn bản.

5. Quy định rõ về bảo vệ người tố cáo:

Điều 47 của Luật Tố cáo năm 2018 định nghĩa rất rõ về đối tượng, phạm vi bảo vệ người tố cáo. Cụ thể, bảo vệ người tố cáo là việc bảo vệ bí mật thông tin của người tố cáo; bảo vệ vị trí công tác, việc làm, tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo, vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người tố cáo.

Khi có căn cứ về vị trí công tác, việc làm, tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo và người thân của họ đang bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại ngay tức khắc hay họ bị trù dập, phân biệt đối xử do việc tố cáo, người giải quyết tố cáo, cơ quan khác có thẩm quyền phải áp dụng biện pháp bảo vệ cần thiết.

6. Tạm đình chỉ, đình chỉ việc giải quyết tố cáo:

Trước đây Luật Tố cáo năm 2011 không quy định về điều này trong khi đó Luật Tố cáo năm 2018 cho phép người tố cáo ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố cáo khi cần đợi kết quả giải quyết của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác hoặc đợi kết quả giải quyết vụ việc khác có liên quan hoặc cần đợi kết quả giám định bổ sung, giám định lại.

Việc đình chỉ giải quyết tố cáo được thực hiện khi: người tố cáo rút toàn bộ nội dung tố cáo; người bị tố cáo là cá nhân đã chết và nội dung tố cáo chỉ liên quan đến trách nhiệm của người bị tố cáo; vụ việc đã được giải quyết bằng bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc quyết định đã có hiệu lực của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền...(Điều 34).

Ngoài những điểm mới nêu trên, Luật Tố cáo năm 2018 vẫn quy định 2 hình thức tố cáo là tố cáo bằng đơn hoặc được trình bày trực tiếp, không mất rộng hình thức tố cáo bằng fax hay email như đề xuất trước đó. Đây cũng là nội dung đáng chú ý của Luật Tố cáo năm 2018 có hiệu lực từ ngày 1/1/2019.

SỞ TƯ PHÁP THÁI BÌNH

Đón thuyền viên tàu nước ngoài vào đất liền điều trị bệnh

Hồi 12 giờ 30 phút ngày 23/4, Đón Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền (Thái Thụy) nhận được đề nghị từ đại lý hàng hải Đức Thọ (Thái Thụy) hỗ trợ phương tiện đưa 1 thuyền viên trên tàu MARITIME MERIDIAN, quốc tịch Ấn Độ, đang neo đậu tại khu chuyển tải Hải Hà thuộc vùng biển Thái Bình vào đất liền điều trị bệnh.

Sau khi báo cáo và nhận được chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đơn vị đã khẩn trương huy động 4 cán bộ, chiến sĩ, 1 ca nô 750CV ra khu vực chuyển tải đưa người vào cảng Diêm Điền bàn giao cho cơ quan y tế huyện Thái Thụy vận chuyển lên cơ sở y tế tuyến tỉnh điều trị. Thuyền viên trên tàu MARITIME MERIDIAN là Dias Ryan Thomas, giới tính nam, quốc tịch Ấn Độ. Trong thời gian làm việc tại tàu, thuyền viên này bị huyết áp cao, đã uống thuốc trên tàu nhưng không thấy giảm.

Mặc dù thời tiết xấu, biển động nhưng sau 3 giờ vượt sóng to, cán bộ, chiến sĩ Đón Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền đã tiếp cận, đưa thuyền viên vào bờ an toàn. Trong quá trình về đất liền, cán bộ quân y đơn vị đã hướng dẫn thuyền viên sát khuẩn tay và tiến hành đo thân nhiệt, huyết áp và khai báo y tế...

Được biết tàu MARITIME MERIDIAN hiện có 25 thuyền viên có quốc tịch Ấn Độ, Philippines, Singapore và Trung Quốc, nhập cảnh vào vùng biển Thái Bình ngày 16/4/2020. Quá trình nhập cảnh, toàn bộ thuyền viên trên tàu đã được kiểm dịch y tế quốc tế và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

THIÊN AN